
ล็ดความัเหล็ื�อมัล็้�า
ด�วยการออกแบบเมัือง
ศ้นํ้ย์ออกแบบแล็ะพัฒนํ้าเมัือง (UddC) จุฬาล็งกรณ์์มัหาวิทยาล็ัย

นับตั้ งแต่  พ .ศ .  2558 
เป็นต้นมา มนุษยชาติอยู่ใน
ช่วงเวลาสำาคัญของประวัติศาสตร์ 

ที่เรียกว่า "ศตวรรษแห่งเมือง" (Urban Century) 
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ประชากรในเมืองมีจำานวนมากกว่า
ในชนบทเป็นครั้งแรก "การกลายเป็นเมือง" (Urbanization) จึงเป็น 
ความท้าทายครั้งใหญ่ที่เป็นทั้งปัญหาและโอกาสของสถาปนิกผังเมือง 
 เพ่ือผลิตสถาปนิกวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองสู่สังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2547  
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์รองรับความต้องการของตลาดงาน ท่ามกลาง 
ความเปน็เมอืงที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ทว่า ปัญหาที่คณาจารย์พบคือบัณฑิต 5 รุ่นแรกที่สำาเร็จ
การศึกษาหางานทำายาก เนื่องจากสังคมไม่ว่ารัฐหรือเอกชนยังไม่รู้จักวิชาชีพสถาปนิกผังเมือง
 ศูนย์ออกแบบและพัฒน�เมือง	หรือ Urban	Design	and	Development	Center	 
(UddC)	 ภายใต้ ศูนย์เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งด้�นยุทธศ�สตร์เมือง	 (CE.US)	 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย จึงถือกำาเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2556 โดยความร่วมมือของ สำ�นักง�นกองทุน 
สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	(สสส.) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาวะคนเมือง 
ตลอดจนขับเคลื่อนเรื่องของเมืองให้เป็นนโยบายสาธารณะผ่านการทำาโครงการที่เป็นรูปธรรม 
ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่แสดงผลงานของวิชาชีพสถาปนิกผังเมืองอีกด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล
ผู้อํานวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง หนึ่งในศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ผ่านมาแล้วกว่า 7 ปี ปัจจุบัน UddC-CEUS เป็นองค์กรเชี่ยวชาญด้านเมืองที่ให้
บรกิารใน 5 ดา้น ไดแ้ก ่ออกแบบและวางผงั วจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูเมอืง สรา้งการมสีว่นรว่ม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีพัฒนา การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม

สวนลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
	 โครงก�รสวนลอยฟ้�เจ้�พระย�	 เป็นสวนลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยและ
สวนลอยฟ้าข้ามแม่นำ้าแห่งแรกของโลก เพิ่งเปิดให้ใช้งานสาธารณะอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คือหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ระดับเมือง 

ภายใต้โครงก�รกรุงเทพฯ	250  
โ ดยสำ า นั ก ก า ร ว า งผั ง และ 
พัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร  
ที่  UddC มีส่วนร่วมพัฒนา 
แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ฟื้ น ฟู พื้ น ที่
กรุงเทพฯ ชั้นใน 17 เขต และ 
จั ดกระบวนการร่ วมหารื อ
ระหว่างภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หลากหลายกลุ่ มทุ ก ระดั บ  

ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาการ  
ภาคประชาสังคมและชุมชนกว่า  
60 ครั้ ง ผลลัพธ์จากกระบวน 
การร่วมหารือตลอดจนการรับฟัง 
ความคิดเห็น เป็นที่มาของการ
ปรับปรุงโครงสร้างเดิมของราง
รถไฟฟ้าลาวาลนิ ทีถู่กปล่อยรกร้าง 
ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์นาน 30 ปี   
ชาวบ้านเรียกกันว่า "สะพานด้วน"

 ต้องยกเครดิตให้คุณลุงประดิษฐ์ ห้วยหงส์ทอง ประธานชุมชนวัดบุปผาราม 
วัย 70 ปี ที่จุดประกายให้คณะทำางานได้เห็นโอกาสของการพัฒนา คุณลุงประดิษฐ์บอกว่า 
ตนเองมีหลานวัยเรียนที่มักสัญจรข้ามฝั่งแม่นำ้าระหว่างสถานศึกษากับที่อยู่อาศัย 
ด้วยการเดินเท้า นี่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่ดีและ 
การรับฟังโดยแท้จริงนี้ ช่วยอุดรอยรั่วนักวางแผนซึ่งไม่สามารถจะรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่าง 
นอกจากนี ้ยงัเปน็การสรา้งความเชือ่ถอืระหวา่งคณะทำางานตอ่คนในชมุชน ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย
แต่ต้องอาศัยเวลา ความสมำ่าเสมอ และการทำางานอย่างหนัก และเมื่อเปิดใช้งานอย่างเป็น
ทางการ คณะทำางานโครงก�รเมืองเดินได้-เมืองเดินดี	(GoodWalk)	โดย UddC-CEUS  

โครงการสามารถสร้าง
การเชื่อมต่อให้กับพื้นที่

ทั้งสองฝั่ั�งแม่นํ้าเจ้าพระยา 
ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก 
อย่างเช่น ย่านกะดีจีน-คลองสาน
ที่มีมรดกวัฒนธรรมกว่า 121 แห่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิรมล เสรีสกุล
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ได้คำานวณค่าคะแนนการเดิน (Walk Score) จากการเชื่อมต่อสองฟาก 
ของสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา พบว่า Walk Score เต็ม จากเดิมอยู่ที่  
42 คะแนน เพิ่มเป็น 76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ทั้งนี้เนื่องจากโครงการสามารถสร้างการเชื่อมต่อให้กับพื้นที่ทั้งสองฝั่ง
แม่นำ้าเจ้าพระยา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวจำานวนมาก อย่างเช่น ย่านกะดีจีน- 
คลองสานที่มีมรดกวัฒนธรรมกว่า 121 แห่ง ขณะที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า 200 แห่ง เมื่อคนสามารถเข้าถึงย่านได้มากขึ้น 
ด้วยการเดินเท้า ก็ย่อมทำาให้เกิดโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจ เพิ่มทุน 
ทางสุขภาพและทุนทางสังคม กล่าวคือ ผู้คนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ รู้จักกันและกัน และชื่นชมความงามของย่านของผู้อยู่อาศัย
ในบริเวณมากขึ้น
 โครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาจึงนับเป็นพื้นที่แสดงผลงานของ
วชิาชพีสถาปนกิผงัเมอืง ทีไ่มเ่พยีงเกีย่วขอ้งกบัดา้นสถาปตัยกรรมเทา่นัน้  
แต่มีผลเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และ
การเมือง
 UddC-CEUS ต้องใช้ความรู้หลากหลายศาสตร์ ในการ
ดำาเนินโครงการ อันดับแรก การวิจัยและข้อมูล ซึ่งเปรียบได้กับ 
เสาต้นแรกที่พยุงและเป็นจุดแข็งสำาคัญของศูนย์ฯ ผังหรือการออกแบบ 
จำาเป็นต้องวางอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยและข้อมูลของเมืองที่เชื่อถือ 
ได้เสมอในทุกโครงการ

ถนนกว่า 1,000 เส้น
ในกรุงเทพฯ ที่เรา 

ลงพื้นที่สํารวจ มีเพียง 100 
กว่าเส้นที่จัดอยู่ในเกณฑ์์เดินได้ 
แต่สําหรับเกณฑ์์เดินดี คือต้อง
เดินสะดวก ปลอดภัย น่าเดิน
จริงๆ มีอยู่เพียง 34 เส้น
เท่านั้น

 ถัดมาคือเรื่องของการประสานความร่วมมือ เนื่องจากว่ามีคนอยู่ในเมือง
หลากหลายกลุ่มและแต่ละประเด็นก็เกี่ยวข้องกับคนและหน่วยงานจำานวนมาก  
ยกตัวอย่างการทำาทางเท้าเพียงเส้นเดียว เฉพาะทางเท้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำานวนมาก ตั้งแต่กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำานักงานเขต บ้านเรือนประชาชน  
การประปานครหลวงที่ดูแลท่อประปาใต้โครงสร้างทางเท้า กระทั่งการไฟฟ้า 
นครหลวงผู้ดูแลเสาไฟฟ้า เป็นต้น ตัวอย่างทางเท้าเพียงประเด็นเดียว ชี้ให้เห็นว่า 
เมืองคือเรื่องซับซ้อน ดังนั้น จำาเป็นต้องมีนักรัฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ 
ช่วยทำางานเป็นเสาต้นที่สอง

 การทํางานร่วมกับชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน
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 เสาต้นที่สามคือการสื่อสารเพื่อที่จะทำาให้ภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย 
ของเมอืงเกดิความเขา้ใจ เมือ่เกดิความเขา้ใจเราจะทำางานงา่ยขึน้ ทมีสือ่สารประชาสมัพนัธ์
ที่เก่งจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณะ  
ทำาให้ผู้คนรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำาลังดำาเนินการเป็นเรื่องที่ดี และเมื่อเกิดความไว้วางใจ 
ย่อมทำาให้การเจรจาผลักดันโครงการระหว่างกลุ่มคนที่หลากหลาย เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
 เมือ่เราออกแบบวางผงั การวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูเมอืง การสรา้งการมสีว่นรว่ม  
และการสื่อสารแล้ว ก็เริ่มมีหน่วยงานที่สนใจติดต่อเข้ามาให้เราทำาฝึกอบรม เนื่องจาก
บุคลากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของเราเป็นนักวิชาการ ฉะนั้นเราก็จะมีการจัดฝึกอบรม 
อยู่เสมอ ที่ผ่านมาก็มี เทศบาล การเคหะแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่เราทำา

ถ้าเมืองดี
 เมื่อคนเข้ามาอยู่ ในเมืองเยอะขึ้นจะกลายเป็นพร 
อันประเสริฐหรือจะเป็นคำาสาปขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถ
จัดการทรัพยากรอย่างไร ไม่ว่าจะทรัพยากรแรงงาน หรือ 
ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ เมืองที่จัดการได้ดีนั้น แม้ว่าจำานวนคน
หนาแนน่ กส็ามารถจดัการใหท้กุสิง่ทกุอยา่งอยูร่ว่มกนัได ้ทัง้เรือ่ง 
การเดินทาง ระบบขนส่งสาธารณะที่ดี การเชื่อมต่อพื้นที่ชุมชน 
ทัง้เมอืง เมือ่ออกจากขนสง่สาธารณะกม็ทีางเดนิเทา้ ทางจกัรยาน 
ที่ดี และเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว 
 เมืองที่ ดี  จะต้องมีการจัด เตรียมสถานที่ที่ เป็น
สาธารณูปการ (Urban Facilities) ต่างๆ อย่างห้องสมุด  
สนามกีฬา พื้นที่ตลาด สวนสาธารณะ ให้กับคนกลุ่มต่างๆ  
ในเมืองได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เมืองในประเทศยุโรป เช่น  
ฝรั่งเศส ห้างสรรพสินค้าปิดในวันอาทิตย์ แต่มีสวนสาธารณะ
ที่สวยงามกระจายอยู่ทุกที่ มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะ
ชั้นเลิศที่เด็กและผู้สูงอายุสามารถจะเข้าได้ด้วยราคาที่ถูก  
มีโรงภาพยนตร์ สถานที่ปิกนิก หรือสถานที่เดินเล่นริมแม่นำ้า 
ที่ออกแบบไว้อย่างสวยงาม เหล่านี้เป็นความสุขที่เข้าถึงได้ 
โดยแทบไม่ต้องใช้เงินเลยหรือใช้เงินน้อยมาก นี่คือการเข้าถึง
ความสุขได้อย่างเท่าเทียม หากเมืองดี ก็จะทำาให้ประชากรและ
คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองเข้าถึงความสุขได้มากขึ้น

 จากการศึกษาของโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) ซึ่ง  
UddC-CEUS เป็นหน่วยงานแรกที่ทำาวิจัยเรื่องการเดินตั้งแต่ 5 ปีก่อน โดยใช้เทคโนโลย ี 
Open Big Data มาต่อยอดต้นทุนเมืองในเรื่องการเดิน มีข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า  
ถนนกว่า 1,000 เส้นในกรุงเทพฯ ที่เราลงพื้นที่สำารวจ มีเพียง 100 กว่าเส้นที่จัดอยู่ 
ในเกณฑ์เดินได้ แต่สำาหรับเกณฑ์เดินดี คือต้องเดินสะดวก ปลอดภัย น่าเดินจริงๆ  
มีอยู่เพียง 34 เส้นเท่านั้น
 และมีเพียง 10 พื้นที่ในกรุงเทพฯ ที่สามารถอยู่อาศัยได้โดยไม่จำาเป็นต้องมี
รถยนต์ คือ บางกอกน้อย	อารีย์	ราชเทวี-พญาไท	สยาม-ปทุมวัน	ราชประสงค์-ประตูนำ้า	 
อโศก-เพชรบุรี	 พร้อมพงษ์	 สีลม-สาทร	 สามย่าน	 บางรัก โดยสามารถจะเดินเข้าถึง 
ทุกสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ในระยะ 800 เมตร
 ที่ผ่านมา UddC-CEUS พยายามสื่อสารกับสาธารณะเสมอว่า ถ้าเมืองเรา 
เดินได้ นอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้ว เมืองเดินได้ยังกระจาย 
ความมัง่คัง่ไปยงัผูป้ระกอบการรายยอ่ย ไมใ่ชก่ระจกุอยูแ่คใ่นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ 
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หากจะสร้าง
ความเป็น

พลเมืองให้เกิดข้�น 
อาจจะต้องเริ�มที่ทําให้
เมืองเดินได้ก่อน

เมื่อกรุงเทพฯ ครบรอบ 250 ปี จะเป็นอย่างไร
 ใช่ว่านักวางผังเมืองนึกต้องการทำาอะไรได้ก็ทำา  
การออกแบบเมืองโดยคำานวณจากข้อมูลก่อนจะทำาให้เกิด
ผลกระทบที่สูงกว่า
 ข้อมูล บ่งบอกว่า พื้นที่ที่ เป็นใจกลางเกาะ
รตันโกสนิทร ์เปน็บรเิวณทีน่กัทอ่งเทีย่วเดนิทางมาโดยเฉลีย่ 
ปีละ 22 ล้านคน แต่ถามว่านักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างไร  
ก็คือนั่งรถบัสมาอยู่ 2 ชั่วโมงที่วัดพระแก้ว พระบรมมหา 
ราชวงัแลว้ออกเลย เพราะวา่คณุเดนิไปไหนไมไ่ด ้เดนิลำาบาก 
มลูคา่เงนิจากนกัทอ่งเทีย่ว 22 ลา้นคนนบัเปน็มลูคา่มหาศาล  
แต่ไม่เกิดการกระจาย สิ่งที่ชาวชุมชนและผู้ประกอบการ
รายย่อยโดยพื้นที่ได้รับคือ หนึ่งรถติด สองมลภาวะ และ
สามค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
 โครงการต่างๆ ที่ UddC-CEUS ได้ดำาเนินการ 
ล้วนมีฐานจากข้อมูลทั้งสิ้น โครงการใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำา  
ร่วมกับ กทม. คือโครงก�รกรุงเทพฯ	250 ตัวเลข 250 คือ  
กรุงเทพฯ จะเป็นอย่างไรเมื่อครบ 250 ปี ในปี พ.ศ. 2575 
เป็นการมองภาพระยะยาวโดยนำาภาพอนาคตมาใช้ใน
การวางแผนและเป็นโครงการแรกประยุกต์ใช้หลักการ 
อน�คตศ�สตร์ในการออกแบบ

นอกจากนี้ ยังทำาให้ผู้คนมีโอกาสไปรู้จักย่าน รู้จักผู้คน จินตนาการว่าถ้าเราไม่ออกไป
รู้จักผู้คนละแวกย่านเลย โอกาสที่เราจะรู้สึกผูกพันรักในย่านจะไม่เกิดขึ้น ความรัก
ความผูกพันล้วนเกิดจากการเดินผ่านถนน ซอย เมื่อเดินแล้วรู้สึกว่าบ้านเรือนและ 
ย่านของเราสวยจังเลย สมมติวันหนึ่งถ้ามีใครมาตัดต้นไม้ มารื้ออะไรทิ้ง หรือมาทำาอะไร
ไม่ดี เราจะมีความรู้สึกของความเป็นพลเมืองที่จะต่อสู้เรียกร้อง แต่สำาหรับคนกรุงเทพฯ 
นับวันความรู้สึกดังกล่าวจะยิ่งลดลง เคยได้ยินหลายคนบ่นว่า กรุงเทพฯ กลายเป็นเมือง
ไว้ทำามาหากินแต่จะใช้ชีวิตบั้นปลายที่อื่น ไม่ใช่เมืองที่เราอยากจะอยู่อาศัย

 โครงการสวนลอยฟา้เจา้พระยา ทีเ่ขยีนแบบสถาปตัยกรรมออกมาไดส้วยงามนัน้ 
เป็นยอดภูเขานำ้าแข็ง นำ้าแข็ง 90% ที่ฐานด้านล่าง คือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
กว่า 60 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ตรวจสอบว่าโครงสร้าง
ส่งเสริมการเดินจริงหรือไม่ นำางบประมาณมาจากแหล่งใดเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม  
เมื่อสำาเร็จแล้วนี่คือผลงานภาควิชาการวางแผนและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาฯ ที่พวกเราภูมิใจ 
 สำาหรับโครงการออกแบบพื้นที่สาธารณะ UddC-CEUS ยังได้ดำาเนินการพัฒนา 
พื้นที่ใต้ท�งด่วนส�ยศรีรัช	 ช่วงถนนเพชรบุรี-ส�ทร บนพื้นที่ 67,410 ตารางเมตร  
ร่วมกับสำานักงานวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร จากการได้คำานวณ 
พื้นที่ใต้ทางด่วนทั้งหมดของกรุงเทพฯ พบว่ามีพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกพัฒนาถึง 42.26%  
เป็นที่มาของการพลิกฟื้นพื้นที่และปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ใช้สอย เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับเมือง โดยเชื่อมโยงพื้นที่ใต้ทางด่วนให้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเมือง สร้างทางเลือก
ในการสัญจรสู่ย่านกลางเมืองโดยการเดินเท้าหรือจักรยาน
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 เรายงัดำาเนนิโครงการ Bangkok	Green	Bridge	หรอื	โครงก�รฟืน้ฟสูะพ�นเขยีว 
เชื่อมสวนลุมพินี-สวนเบญจกิติ	 โดยความสนับสนุนของ สสส. กับการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทยและภาคีร่วมพัฒนาเมือง ฟื้นฟูโครงสร้างสะพานซึ่งเป็นทางจักรยานเดิม  
ให้เป็นทางลอยฟ้าเชื่อมต่อสวนสาธารณะใจกลางเมือง 2 แห่งคือสวนลุมพินีและ 
สวนเบญจกิติ เข้าด้วยกัน
 หนึ่งในประเด็นที่คนกรุงเทพฯ เรียกร้องมากที่สุดก็คือพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพฯ คือ 5.2 ตารางเมตร ซึ่งตัวเลขนี้คำานวณโดย 
รวมพื้นที่สวนทางแยกหรือสวนเกาะกลางถนนต่างๆ แล้ว แต่ในความเป็นจริงส่วนพื้นที่ 
สีเขียวที่เราสามารถเข้าไปใช้ได้จริงมีสัดส่วนไม่ถึง 1 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน  
ในขณะที่เมืองในสิงคโปร์มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียว 56 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน

เราเสนอฝั่ันที่สุดโต่งด้วยการ
ทําพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง 13.20 

ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน 
เทียบเท่ากับเมืองปารีส โดยปรับจาก
พื้นที่ใต้ทางด่วน สนามกอล์ฟ พื้นที่
ราชพัสดุที่เป็นที่โล่ง ให้เป็นพื้นที่สีเขียว

 สัดส่ วนพื้ นที่ สี เขี ยวตามมาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก (WHO) คือ 9.01 ตารางเมตร 
ต่อคน ไม่ใช่เรื่องฝันสำาหรับกรุงเทพฯ เราสามารถ 
ขยายพื้นที่สี เขียวได้โดยนำาพื้นที่ ใต้ทางด่วน 
ทีป่จัจบุนัยงัใชง้านไดไ้มเ่ตม็ศกัยภาพ มาปรบัปรงุ 
ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เราเสนอฝันที่สุดโต่งด้วยการ 
ทำาพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง 13.20 ตารางเมตร 
ต่อประชากร 1 คน เทียบเท่ากับเมืองปารีส  
โดยปรับจากพื้นที่ใต้ทางด่วน สนามกอล์ฟ พื้นที ่
ราชพัสดุที่เป็นที่โล่ง ให้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือ 
เราสามารถจะไปได้ไกลถึงพื้นที่เขียว 24.41 
ตารางเมตรต่อประชากร 1 คนเท่าเบอร์ลิน  
โดยการปรับพื้นที่ทหาร สวนหลังคาอาคารใหญ่  
หรือถนนสายประธานและสายหลักเพิ่มเติม 
ให้เขียว 
 เรามุ่งมั่นทำางานในสิ่งที่เมืองต้องการ 
และยังขาดอยู่ อาทิ ผลักดันการทำาท่าเรือที่ดี  
เนื่องจากการพัฒนาการขนส่งทางนำ้าในเมือง 
ที่รถติด จะทำาให้การเดินทางสะดวกขึ้นมาก  
แต่เพียงภาครัฐฝ่ายเดียวไม่พอ ภาคเอกชนเอง
ก็ต้องการมีส่วนร่วมเพราะเขาก็ได้รับประโยชน์ 
เกิดความเป็นไปได้ในการร่วม Matching Fund 
เช่น ความร่วมมือระหว่างไอคอนสยามกับ 
กรมเจ้าท่า โดยมี UddC-CEUS เป็นคนกลาง 
ที่เชื่อมโยง เป็นต้น

 นอกจากนี้ เรายังทำาเรื่องเมืองเดินดี ที่ภูเก็ต และตัวเมืองนครศรีธรรมราช  
รวมถึงเชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา กระบี่ และระยอง โดยต้องการที่ทำาให ้
เมืองเดินได้ของแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน อย่างภูเก็ตตั้งเป้าเป็นเมืองจุดหมาย 
การเดินทางคุณภาพระดับโลก ขณะที่นครศรีธรรมราชมีเป้าหมายเป็นเมืองมรดกโลก 
เหล่านี้หากไม่มีการจัดการเรื่องการสัญจร การเดินและอื่นๆ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ดูจะเป็นเรื่องไกล
 หากเราสามารถพัฒนาและฟื้นฟูให้แต่ละเมืองน่าอยู่ มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี  
มีโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ผู้คนอยู่แล้วทำามาหากินได้ มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้า  
นั่นหมายความว่าไม่ว่าคนจะอยู่เมืองไหนก็มีโอกาสเข้าสู่งานและชีวิตที่ดีพอกันได้
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เมืองมีผลต่อเรา มากกว่าที่เราคิด
 ข้อมูลเมือง (Urban Data) มีความซับซ้อน และมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก 
ต่อการออกแบบเมือง 
 ความปรารถนาในฐานะนักวิชาการ เราอยากให้คนในเมืองเห็นความสำาคัญ 
ของเมือง จึงพยายามสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้คน ว่าเมืองมีผลต่อเรามากกว่าที่เราคิด 
ข้อมูลเมืองทำาให้เรารู้ว่าเมืองแบบไหนกันที่เราอาศัยอยู่
 เคยคิดหรือไม่ว่าสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำาให้คนอ้วน เป็นเพราะเมืองไม่มีที่ให้ 
เดินเลย เราจนเพราะอะไร เพราะเงิน 1 ใน 5 ของรายจ่ายหมดไปกับค่าเดินทาง 
ที่ไม่ก่อให้เกิดการลงทุนใดๆ คนกรุงเทพฯ จ่ายค่าเดินทางที่ราคาสูงที่สุดในภูมิภาค  
ไม่มีแฟนอาจเพราะไม่มีที่สาธารณะใดๆ ให้คนได้ไปเจอกันเลย เรามีชีวิตที่ตึงเครียด  
เราต้องทำางานหนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่จะมีเงินมาจ่ายกับบ้านที่แพง ค่าเดินทางที่แพง  
ทำ างานในจำานวนชั่ ว โมงที่ สู งที่ สุดใน
ภูมิภาค
 ทำาไมรถถึงติด เนื่องจากระยะทาง
จากที่อยู่อาศัยไปยังสถานีขนส่งมวลชน  
และจากสถานีขนส่งมวลชนไปยังที่เรียน
ที่ทำางาน หรือที่เรียกว่า First Mile กับ  
Last Mile นั้นไม่สามารถเดินถึงได้หรือ
เดินถึงได้ไม่สะดวกสบาย ฉะนั้นหลายคน 
จึ ง เลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่ วนตัว 
นอกจากนี ้สดัสว่นพืน้ทีถ่นนของกรงุเทพฯ 
ยงัมนีอ้ยกวา่มาตรฐาน เมอืงทีด่ตีอ้งมพีืน้ที่
ถนนเป็นจำานวน 30% แต่กรุงเทพฯ มีแค่  
7% ในขณะที่จำานวนรถยนต์ส่วนตัว 
ซึ่งเพิ่มขึ้นในแต่ละปี มีปริมาณสูงเป็น
อันดับต้นของโลก

 ข้อมูลเมืองบอกได้ว่าย่านไหนอยู่แล้วค่าเดินทางสูง ย่านไหนอยู่แล้วหูตึง เนื่องจาก 
มีมลภาวะทางเสียง ย่านที่อยู่แล้วอ้วนเพราะเข้าไม่ถึงพื้นที่สาธารณะ ย่านไหนอยู่แล้ว 
เกิดหัวใจวายขึ้นมาเสียชีวิตแน่นอน เพราะหลายย่านไม่มีสาธารณูปการส่งเสริมสุขภาพ
 ส่วนสาธารณูปการทางปัญญาหรือสถานที่ที่ทำาให้เราอยู่ใกล้แล้วฉลาด มีจำากัดแค่
ในบางย่าน สมมติว่าบ้านอยู่หนองจอกแต่คิดอยากจะไปเดินมิวเซียม แต่คำานวณค่าเดินทาง 
สุดท้ายตัดสินใจไม่ไปดีกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการตั้งเป้าจะเป็นประเทศสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ก็คงจะทำาได้ยากลำาบาก
 
 ประเทศไทยเป็นประเทศชนบทมานานและเพิ่งเป็นเมือง ต่างจากญี่ปุ่นหรือยุโรป 
ซึ่งเป็นเมืองมานานแล้ว ดังนั้น ข้อมูลองค์ความรู้เรื่องเมืองจึงยังเป็นเรื่องใหม่และไม่อยู่
ในสารบบความคิดของผู้คน นอกจากนี้ อีกประเด็นที่ผู้คนจำาเป็นต้องตระหนักเสมอคือ 
เมืองที่เราอาศัยอยู่แลกกับภาษีที่จ่ายไป แต่ลองจินตนาการว่าเมื่อเรามีครอบครัวมีบุตร  
และต้องการสร้างครอบครัวในสภาพแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่สีเขียว เราก็ต้องไปซื้อบ้านจัดสรร 
ในย่านชานเมือง ถามว่าเป็นธรรมหรือไม่เพราะภาษีเราก็จ่าย แต่กลับต้องเสียค่าส่วนกลาง 
เพื่อแลกกับพื้นที่สีเขียวของบ้านอีก ทำาไมเราไม่สามารถจะมีบ้านที่ดีและมีพื้นที่สาธารณะ  
โดยเราไม่จำาเป็นต้องจ่ายสองเท่า คือภาษีด้วยและจ่ายค่าส่วนกลางด้วย
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 การเข้าถึงความสุขของคนในเมืองในปัจจุบัน กลับกลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับการที่ 
คุณมีเงินมากแค่ไหน ต้องทำางานในชั่วโมงการทำางานที่สูงในแต่ละวัน เพื่อจะเอา
เงินไปเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่มีพื้นที่สีเขียว หรือข้อเท็จจริงที่ประเทศไทยมีระบบราง 
ในกรุงเทพฯ เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น ก็แสดงถึงความเหลื่อมลำ้า
 มีคนพูดว่า ในการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เราเป็นประชาชนเราจะช่วยปลูก
ต้นไม้ที่บ้านได้ไหม แต่บางคนอาศัยอยู่หอพักที่ระเบียงแทบจะไม่มีเลย การจะสร้าง
เมืองให้ดีจึงเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การเรียกร้อง
ให้ปลูกต้นไม้คนละต้นย่อมไม่เพียงพอ
 แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ UddC-CEUS พยายามนำาเสนอผ่านการ 
ออกแบบเมือง ก็เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

เกี่ยวกับ ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

(เกียรตินิยม) สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541

• จบการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขา Urban  
Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว 
พ.ศ. 2545 และ 2548 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชา 
การวางแผนภาคและเมือง  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

• ผู้อํานวยการศูนย์ออกแบบและ 
พัฒนาเมือง (UddC) พ.ศ. 2552-
ปัจจุบัน

เป็นธรรมหรือไม่
เพราะภาษีเราก็จ่าย 

แต่กลับต้องเสียค่าส่วนกลาง
เพื่อแลกกับพื้นที่สีเขียว
ของบ้านอีก ทําไม
เราไม่สามารถจะมีบ้านที่ดี
และมีพื้นที่สาธารณะ โดย
เราไม่จําเป็นต้องจ่ายสองเท่า

 จากจุดเริ่มต้นเมื่อ 8 ปีก่อน เพราะต้องการสร้างเส้นทางวิชาชีพให้กับ
บณัฑติผงัเมอืง (ภาควชิาการวางแผนภาคและเมอืง คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
จุฬาฯ) วันนี้องค์กรเราไม่ได้มีเพียงเป็นตลาดงานรองรับบุคลากรด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ยังรองรับผู้ที่จบสาขานิเทศศาสตร์ที่สนใจเรื่องเมือง 
สาขาสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาเมือง รวมไปถึงรัฐศาสตร์การปกครอง 
 เมืองคือที่ที่ผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลาย โจทย์เยอะ การละเลย 
ไม่สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างโอกาสจากตรงนี้ เป็นเรื่องน่าเสียดาย  
ต้องขอขอบคุณจุฬาฯ ที่เล็งเห็นโอกาสตรงนี้
 เมื่อตอนที่สาขาภูมิสถาปัตยกรรมเปิดหลักสูตรใหม่ คนไม่ค่อยรู้จัก  
ย้อนไปตอนที่คณะสถาปัตยกรรมเปิดใหม่ๆ คนก็ไม่รู้จัก เพราะแต่ก่อน 
คนใช้วิศวกรออกแบบบ้าน  ในความจริงก็คือเมื่อเวลาผ่านไป ศาสตร์มี 
ความลึกขึ้น ก็จะมีศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นเสมอ
 นอกเหนือจ�กก�รพย�ย�มขับเคลื่อนเรื่องเมืองเป็นนโยบ�ย
ส�ธ�รณะแล้ว	ก�รทำ�ง�นของ	UddC-CEUS	ซึ่งต้องอ�ศัยก�รเชื่อมโยง
กับภ�คีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียม�กม�ย	 และก�รนำ�หลักก�รเรียนก�รสอน 
ม�เชื่อมโยงกับโลกแห่งคว�มเป็นจริง	นับเป็นก�รสอบท�นองค์คว�มรู้ว่� 
ที่เคยเล่�เรียนกันม�ยังใช้ได้จริงหรือไม่
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